

Lợi thế đầu tư vào Mông Cổ

Theo Đại sứ Mông Cổ, ông Chuluun Bayarmunkh, các DN Việt Nam có thể đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Mông Cổ bởi đây là quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào, kéo dài từ khu vực Xiberia của Nga tới vùng Đông Bắc Trung Quốc với nhiều khoáng sản phong phú như vàng, đồng, uranium, than, molipden và dầu; có nhiều nhóm nguyên liệu thô có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là len, catsomia và da. Mông Cổ là quốc gia dễ tiếp cận với các thị trường lớn và các nhà đầu tư quan trọng, bởi được thụ hưởng chế độ ưu đãi thuế quan GSP+ (có quyền tiếp cận thị trường châu Âu, được miễn thuế mà không cần đóng góp hạn ngạch hoặc không bị hạn chế số lượng). Ngoài ra, vật liệu thô tại Mông Cổ không đắt; chi phí vận hành thấp cùng với chi phí lao động cạnh tranh; chi phí sản xuất tính theo giờ thấp hơn so với hầu hết các quốc gia; lợi nhuận về cho thuê địa điểm văn phòng và cơ sở kinh doanh cao. Do đó, DN Việt Nam có thể yên tâm khi đầu tư tại Mông Cổ.

Đại diện Đại sứ quán Mông Cổ cho biết thêm, tỷ lệ dân số trẻ dưới 35 tuổi của Mông Cổ chiếm tới 70%, tỷ lệ biết chữ lên tới 95%. Đây sẽ là nguồn lao động dồi dào có kinh nghiệm và sức cạnh tranh. Ngoài ra, môi trường chính trị ổn định cũng như môi trường đầu tư thuận lợi sẽ đảm bảo tốt quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến đầu tư tại đây. Hiện Mông Cổ đang áp dụng chính sách miễn giảm hoàn toàn thuế thu nhập trong 10 năm và miễn giảm 50% thuế cho 5 năm bổ sung khi các công ty đầu tư vào 3 lĩnh vực ưu tiên: cơ sở hạ tầng về điện, nhà máy, hệ thống chuyển giao điện; cơ sở hạ tầng vận tải, đường cao tốc, đường sắt, đường hàng không; và kỹ thuật, xây dựng hệ thống điện tử viễn thông. Mông Cổ còn miễn giảm thuế thu nhập hoàn toàn và miễn thuế 50% trong 5 năm cho các DN đầu tư vào lĩnh vực dầu và than, luyện kim và xử lý kim loại, sản xuất hóa học, máy móc và



Nhiều ưu đãi cho DN Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ

Đó là khẳng định của Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam ông Chuluun Bayarmunkh tại buổi Hội thảo “Cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ” do VCCI phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) vừa tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6/8/2010.

 **TRUNG KIÊN**

điện tử... Đặc biệt, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi khoảng 2 triệu USD trong vòng 10 năm do được miễn giảm thuế và những ưu đãi này sẽ kéo dài 15 năm nếu khoản đầu tư ban đầu trên 10 triệu USD...

Thương mại hai chiều còn khiêm tốn

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó trưởng Ban Quan hệ quốc tế VCCI, ông Phạm Quang Thịnh cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ tuy còn khiêm tốn nhưng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Hai nước đang phấn đấu đưa hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trên các lĩnh vực khác như nông-nghư nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch, y tế... lên tương xứng với quan hệ chính trị. Ông Thịnh cũng cho biết, ngành sản xuất chủ đạo của Mông Cổ là chăn nuôi đồng cỏ với khoảng 30 triệu con gia súc, khoáng sản dồi dào, mỗi năm khai thác trên 35 nghìn tấn đồng; trên 10 nghìn tấn vàng, 13 nghìn tấn dầu thô; sản xuất, chế biến, xuất khẩu 2,7 nghìn tấn lông dê mịn (chiếm 30% thị trường thế giới). Năm 2007, GDP tăng 9,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1300 USD. Do đó, các DN, các hiệp hội DN hai nước cần tăng cường giao lưu trao đổi, cùng tìm hiểu lẫn nhau về cơ hội hợp tác đầu tư.

Đồng ý kiến trên, ông Trần

Kim Long - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNN nhận định: Quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước Việt Nam và Mông Cổ vẫn còn ở mức rất khiêm tốn, kim ngạch thương mại hai chiều chỉ đạt 9,8 triệu USD mà một nguyên nhân quan trọng là do hai nước có vị trí địa lý khá xa xôi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, 2 nước vẫn có rất nhiều tiềm năng để hợp tác đầu tư khi nhiều mặt hàng của Việt Nam đã được tiêu thụ mạnh tại Mông Cổ như rau quả đóng hộp, dầu DO, hàng tạp hóa, bánh kẹo, dầu động vật... Do đó, các DN, hiệp hội DN Việt Nam cần tăng cường trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trước mắt có thể đẩy mạnh đầu tư xây dựng các liên doanh có ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để xuất khẩu hàng hoá từ Mông Cổ sang nước thứ ba. Bên cạnh việc hợp tác để thúc đẩy trao đổi các mặt hàng như len, sợi, da thuộc và da sơ thuộc, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp như; năng lượng, khai khoáng, chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất hàng dệt may, tiêu dùng, cơ khí nông nghiệp... các DN Việt Nam có thể đầu tư trực tiếp vào ngành nông nghiệp và thực phẩm, xây dựng các cơ sở sản xuất rau, trại chăn nuôi lợn, gia cầm, bò sữa cao sản... ■